

# โครงการ mini MPM (mini Modern Public Management)

mini MPM

"เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน  
ความรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง"

**จาก**ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมีความรวดเร็ว อีกทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไปยังที่ต่างๆทั่วโลก ส่งผลให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตื่นตัวในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้พัฒนาองค์กรและก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับระบบราชการที่เป็นระบบใหญ่มีการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความอยู่ดีกินดีของประชาชน อย่างไรก็ตามระบบราชการยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความรู้ที่จะใช้นำมาปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้า รวมทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากร ข้อมูลข่าวสารและตัวองค์กรเอง ให้พร้อมที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

**โดย**นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ โดยมีการศึกษาเป็นนโยบายสาขาหนึ่งที่ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนไทยทั้งในเมืองและชนบท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**ทั้งนี้** สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรจึงได้เปิดวิทยาลัยบริหารรัฐกิจเสมือนจริง (Virtual Academy of Public Management) และโครงการ mini MPM (mini Modern Public Management) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการองค์กร การพัฒนาทุนมนุษย์ การเงิน กฎหมาย และประเด็นร่วมสมัยต่างๆ โดยสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือในส่วนของการศึกษา

ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

# โครงการ mini MPM (mini Modern Public Management)

mini MPM

**โครงการ**นี้ จะช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ให้สามารถรู้ความเป็นไปของโลก ทั้งเรื่องราว ข่าวสาร วิชาการ และความรู้ โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ

- ❖ เปิดให้เรียนฟรี โดยมีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการ ได้มีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- ❖ ให้โอกาสผู้เรียนและผู้สอนติดต่อผ่าน E-mail หรือ Webboard หรือการติดต่อด้วยระบบ Instant Message (Chat) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
- ❖ ผู้สอนจะให้แบบฝึกหัด ออกข้อสอบ และผู้สอบสามารถทราบผลสอบรับคำแนะนำจากผู้สอนได้ในทันที
- ❖ ผู้เข้าเรียนที่ผ่านหลักสูตร mini MPM สามารถสมัครเรียนศึกษาต่อยอดในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ให้ต่อเนื่องและให้เข้าใจมากขึ้นได้ และได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันการศึกษานั้นได้



ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

**โดย** มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในแขนงวิชาสาขาต่างๆ ดังนี้



**โค**รื่องการmini MPM จึงเป็นมิติใหม่ทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ด้วยความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมและลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซต์ [www.mmpm4u.com](http://www.mmpm4u.com)

